

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỮ SINH EWHA, HÀN QUỐC



Ngày 14/3/2023, Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Nữ sinh Ewha (Hàn Quốc) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác giữa hai trường. Tham dự buổi lễ, về phía Trường Đại học Ngoại ngữ có Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Phó Hiệu trưởng Hà Lê Kim Anh, đại diện lãnh đạo các đơn vị. Về phía Trường Đại học Nữ sinh Ewha có Hiệu trưởng Kim Eun Mee và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc. Hiện tại Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường Đại học Nữ sinh Ewha đã triển khai phối hợp một số hoạt động như: mời

giảng viên thỉnh giảng, cố vấn dự án, trao học bổng... Hiệu trưởng Kim Eun Mee đã đại diện Trường Đại học Nữ sinh Ewha thể hiện sự vui mừng khi đến làm việc tại Trường Đại học Ngoại ngữ. Dựa trên nền tảng văn bản ký kết, bà cũng bày tỏ mong muốn phía Trường Đại học Ngoại Ngữ có thể sớm tổ chức các khóa tập huấn nâng cao chuyên môn cho đội ngũ giảng viên, hợp tác tạo điều kiện cho sinh viên hai trường có cơ hội giao lưu, học tập lẫn nhau nhiều hơn thông qua các chương trình, hoạt động ngoại khóa của sinh viên. Tại buổi lễ, đại diện

Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường Đại học Nữ sinh Ewha đã ký kết biên bản ghi nhớ chính thức, nhất trí hợp tác trên các lĩnh vực: Hợp tác đào tạo và nghiên cứu, Trao đổi người học, Trao đổi xuất bản phẩm...

nghiên cứu của các y bác sĩ, học viên, giảng viên của nhà Trường và các Bệnh viện. Qua đó, hội thảo đã mở ra không gian trao đổi để các chuyên gia và cán bộ y tế hai nước chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng quý giá.

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh bày tỏ sự biết ơn vì Trường Đại học Nữ sinh Ewha đã tích cực giúp đỡ Nhà trường trong các hoạt động đào tạo của giảng viên và sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc. Đồng thời, Trường Đại học Ngoại ngữ cũng đề xuất một số đề nghị hợp tác sâu rộng hơn về trao đổi chuyên gia, triển khai các chương trình giao lưu ngắn hạn cho sinh viên ULIS và học sinh CNN và UMS. Mặt khác, ULIS có thể hỗ trợ thực tập cho học viên cao học của Ewha ngành giáo dục tiếng Hàn tại Trường.